



ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2559

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ กรณีการจัดอัตรากำลังข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ดังนี้

การกำหนดอัตรากำลังข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

- ให้มีอัตรากำลังผู้พิพากษา จำนวน 19 คณะ โดยกำหนดให้แต่ละแผนกมีจำนวนคณะ ดังนี้

1) แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ	จำนวน	2	คณะ
2) แผนกคดีภาษีอากร	จำนวน	2	คณะ
3) แผนกคดีแรงงาน	จำนวน	9	คณะ
4) แผนกคดีล้มละลาย	จำนวน	3	คณะ
5) แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว	จำนวน	3	คณะ
รวม		19	คณะ

นัดประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการเกษียณก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด (เน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อการถ่ายเทบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพเป็นสำคัญหรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบราชการสมัยใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 15 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายเท่านั้น (ไม่รวมเงินรายได้อื่นๆ เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น) ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินก้อนที่ได้รับตามโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม <http://www.ojoc.coj.go.th>

/การสัมมนา...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2559 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล 8 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยก่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาศาล 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และผู้พิพากษาสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล 8 รวมจำนวน 105 คน

“ศาลยุติธรรมพบปะประชาชนเผยแพร่ความรู้กฎหมายและบำเพ็ญประโยชน์”



เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบหมายให้นายเดชา อัคริวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ สำนักงานเขตจตุจักร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน ร่วมทำกิจกรรม “ศาลยุติธรรมพบปะประชาชนเผยแพร่ความรู้กฎหมายและบำเพ็ญประโยชน์” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์รอบอาคารศาลอาญา รวมทั้งได้เข้าฟังการบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

